



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ โทร (๐๕๖)๗๙๔๑๖๑

ที่ พช ๗๔๔๐๑/-

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ, หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายเทียนชัย แสงหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก ธรรมภิบาล เพื่อให้ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลางสงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือ การปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อเห็นควรให้มีการจัดทำมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการ การให้บริการที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ ผู้ปฏิบัติงาน

๔. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก ความถูกต้อง เสมอภาค และความเป็นธรรม

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน

๖. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นด้านการ ดำเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การควบคุม ภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๗. หากพบว่ามี การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมให้ ผู้ปฏิบัติงานรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้มีการค้นหาข้อมูลจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบตามลำดับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทียนชัย แสงหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ